



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป
เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจความในข้อ ๙๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอิศวร งามสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	เลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	ภาคความรู้ ทั่วไป (ภาค ก.)		ภาคความรู้ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)		ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.)		คะแนน เฉลี่ย	ลำดับที่สอบ คัดเลือกได้	หมายเหตุ
			คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้			
๑	๐๐๑	นางอัญญ์สิตา จิรพัฒน์วิฑูถ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน	๑๐๐	๘๒	๑๐๐	๘๗	๑๐๐	๘๕	๘๔.๖๖	๑	



(นายอิศรา งามสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง